



เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ

และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗



เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม กรรมการธิการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธาน การประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้



พิจารณาศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการดูแลผู้ต้องขังของระบบราชทัณฑ์และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม



สืบเนื่องจากกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รับเรื่อง ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบอธิบดีกรมราชทัณฑ์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจ ในกรณีพิจารณาอนุญาต ให้อดีตนายกรัฐมนตรีนางนพคุณผู้ต้องขังเด็ดขาดไปรักษาตัวนอกเรือนจำจนถึงวันพักโทษว่ามีพฤติการณ์ เอื้อประโยชน์และกระทำการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการโดยให้ข้อมูลว่า ป.ป.ช. ได้รับเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชนหลากหลายกลุ่มและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการขอเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาจากกรมราชทัณฑ์ โรงพยาบาลตำรวจ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบกับได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ด้วยแล้ว ซึ่งเป็นกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงก่อนจะ เข้าสู่กระบวนการไต่สวน โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน แต่เนื่องจากยังขาดหลักฐานประกอบบางส่วน และต้องสอบสวนบุคคลเพิ่มเติมจึงได้ขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก ๙๐ วัน ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้กับ ป.ป.ช. เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

พิจารณาข้อเสนอแนะ “การดูแลสิทธิผู้ต้องขังและการแยกการควบคุมผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาและผู้ต้องขังเด็ดขาด”



คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี ซึ่งเป็นเรือนจำต้นแบบจัดทำโครงการต้นแบบการแยกการควบคุมผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีและผู้ต้องขัง เด็ดขาดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในการควบคุมผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณา และเพื่อสร้างเรือนจำ ต้นแบบสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในทัณฑสถานและเรือนจำทั่วประเทศ จากนั้นได้เชิญผู้แทนจาก กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และเรือนจำพิเศษกรุงเทพ มาร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับนโยบายการดูแลและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีและผู้ต้องขังทั่วไป คณะอนุกรรมการเห็นว่า กรมราชทัณฑ์มีพัฒนาการในการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติในการดูแลผู้ต้องขัง ที่ดีขึ้นและมีนโยบายสำคัญในการแยกการควบคุมผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาและผู้ต้องขังเด็ดขาด ถือเป็น ความก้าวหน้าที่สำคัญในมิติการดูแลผู้ต้องขัง ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจต่อไป



พิจารณาสรุปผลการรวบรวมข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้خذใช้ค่าเสียหาย

คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาและรวบรวมข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้خذใช้ค่าเสียหาย การประชุมที่ผ่านมาได้เชิญผู้ร้องเรียน จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และได้สรุปผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน โดยคณะอนุกรรมการเห็นว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ร้องเรียน สหกรณ์ และธนาคารกรุงไทย ร่วมกัน ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอแนะให้ผู้ร้องเรียนใช้สิทธิทางศาลเรียกร้องค่าชดเชยจากความเสียหายที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนคล้ายกับกรณีนี้ จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกา ที่วินิจฉัยว่าธนาคารจะต้องรับผิดชอบจากกรณีที่มีฉ้อโกงเงินออกจากบัญชีผู้เสียหายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชน

การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค กรณีมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประเด็นการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการตรวจกำกับดูแลสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมเดินทางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย

การเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาของคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ ตสร. ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับมอบหมายภารกิจให้ติดตามการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสิทธิเสรีภาพสื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ พบว่า การปฏิรูปด้านดังกล่าวเป็นโจทย์การปฏิรูปที่มีความท้าทายสูงเมื่อวิเคราะห์สภาพสังคมในปัจจุบัน ทั้งการใช้สื่อดิจิทัลของภาคประชาชน ภัยคุกคามจากไซเบอร์ต่าง ๆ ทั่วโลก ภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลยังไม่อาจจัดการกับปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นได้ จึงได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนาเรื่อง “การปฏิรูปด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค : กระบวนการขับเคลื่อน การบังคับใช้กฎหมาย..ทำอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแสวงหาแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะส่งต่อภารกิจให้กับวุฒิสภาชุดต่อไป โดยในการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลประกอบการสัมมนา จึงได้เชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กตป.) มาให้ข้อมูล สะท้อนปัญหา ข้อขัดข้องต่าง ๆ จากการดำเนินงาน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในมุมมองของ กตป. อันจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสิทธิเสรีภาพ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ

